



รวมข่าววันนี้อาทิตย์

ข่าววันนี้
รู้วันนี้

ข่าวประจำวัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2564

ข่าว กกต. / ข่าวผู้บริหารสำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	สยามรัฐ	"ธวัชชัย" นำคณะตรวจเยี่ยม " กกต.นนท์" เตรียมความพร้อมรับเลือกตั้ง อบต.	5
2	บ้านเมือง	กกต.ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง อบต.จังหวัดชัยภูมิ - บ้านเมืองออนไลน์	6
3	คมชัดลึก	กกต.สอบ "วีระกร" ช่วยผู้สมัคร อบต.หาเสียง เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งหรือไม่	7

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ช่อง 7 HD	มท.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบต.	8
2	ผู้จัดการ ออนไลน์	หึง! "ปลัดฉิ่ง" เตรียมสมัครสมาชิก พปชร.สัปดาห์หน้า พบแผนตั้งพรรคใหม่	9
3	สยามรัฐ	จับตาปลัดฉิ่งชบ "พปชร." สะท้อนสัมพันธ์ "3 ป." ยังปัก	10
4	คมชัดลึก	ธีรภัทรลาออกจากที่ปรึกษา มสธ. ปมโพลการเมือง ชี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กร	11
5	แนวหน้า	'ธีรภัทร' ลาออก! กุณชื้อศูนย์วิจัยฯ รั้งไม่ได้ โพล มสธ. อวย 'จรินทร์' เหมาะนั่งนายกฯ	15
6	ไทยรัฐ ออนไลน์	ที่ปรึกษาโพล มสธ.ประกาศลาออกแล้ว คาดปมผลคนกรุงเทพฯ ยากได้ "จรินทร์" เป็นนายกฯ	16
7	กรุงเทพธุรกิจ	"ปชป." โว อย่าแปลกใจ "จรินทร์" ติดโผขึ้นแทน "นายกฯ" อันดับ 1	17
8	คมชัดลึก	"จรินทร์" ขอบคุณโพลทุกสำนัก ชูนั่ง นายกฯ มองเป็นเรื่องปกติทางการเมือง	19
9	สยามรัฐ	"จรินทร์" ขอบคุณโพลทุกสำนัก ชูนั่งนายกฯ ชี้เรื่องปกติทางการเมือง เผย ปชป.มีคนลงชิงผู้ว่าฯ กทม.แล้ว รอเปิดตัว	20
10	ไทย พีบีเอส	"จรินทร์" ขอบคุณโพลล์ชูนั่งนายกฯ มองเป็นเรื่องปกติทางการเมือง	21
11	โพสทูเดย์	"จรินทร์" น้อมรับโพลคนกรุงเทพฯ ชูนั่งนายกฯ	23

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
12	ไทยรัฐ ออนไลน์	"จรินทร์" ขอบคุณผลโพล ยกให้เป็นนายกฯ คนต่อไป เชื่อฐานเสียง กทม.ดีขึ้น	25
13	ไทยรัฐ ออนไลน์	"จรินทร์" ปลื้ม ขอบคุณทุกแรงหนุน หลังชาวพังงาแห่ชูป้าย อยากได้ เป็นนายกฯ	26
14	ไทย พีบีเอส	"เมธี ลาบานูน" ระบุการเมืองไม่ใช่เรื่องเครียด ทุกคนควรมีทัศนคติที่ดี ต่อกัน	27
15	มติชน ออนไลน์	ปชป. จ่อลุยเดินสายจัดกิจกรรมทั่ว ปท. 'เมธี ลาบานูน' เผยหวังใช้ ศิลปะทำให้การเมืองมีความสุข	28
16	ไทยรัฐ ออนไลน์	ปชป. ดึง "เมธี ลาบานูน" ขยายฐานคนรุ่นใหม่ชู ซอฟต์ พาวเวอร์ หวังโกยคะแนน	30
17	โพสทูเดย์	โต้ข่าว"มิ่งขวัญ" จ่อสูบ "รวมไทยยูไนเต็ด" แกนนำ ลั่น ยินดีร่วมทำ การเมืองแบบใหม่	32
18	คมชัดลึก	วรณีย์น ลั่นไม่ยอมให้ใครสูบ "รวมไทยยูไนเต็ด"	33
19	แนวหน้า	หน. ป้อม อ้อนคนนราธิวาส!เลือกตั้งครั้งหน้าขอ 5 เขต 'พปชร.' ยก จังหวัด	34
20	ผู้จัดการ ออนไลน์	"พลังประชารัฐ" ปักหมุดตั้งสาขาพรรคภาคใต้ที่โก-ลก มั่นใจเลือกตั้ง ครั้งใหม่กวาดเก้าอี้ทุกเขตในนราธิวาส	35
21	อมรินทร์ เทเลวิชั่น	บิ๊กป้อม ตั้งสาขา พลังประชารัฐ ที่นราธิวาส มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้า กวาด ส.ส.ทุกเขต	37
22	โพสทูเดย์	ศรีสุวรรณจ่อยื่นหลักฐานให้กกต. เพิ่ม ปมร้องทักษิณครอบงำเพื่อไทย	39

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชน ออนไลน์	บทนำ : โพลเลือก อบต.	40
2	มติชน ออนไลน์	แนวโน้ม เลือกตั้ง ปราบกฏการณ์ 'บิ๊กเปี้ยง' พื้นที่ใหม่ การเมือง	41

ข่าวอ้างอิง

"ธวัชชัย" นำคณะตรวจเยี่ยม " กกต.นนท์" เตรียมความพร้อมรับเลือกตั้งอบต.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:33 น.



นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวิจิตรชัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญ ประจำ กกต. นายณัฐวัฒน์ สามารถ ผู้เชี่ยวชาญ ประจำ กกต. และคณะ เดินทางมา ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี รับฟัง การบรรยายสรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทั้งนี้ ได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามมติ กกต. ที่สำคัญ อีกทั้งแนะนำแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี ร.ต.อ.หญิง วุฒินธร ตั้งตฤณกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี นายสมหมาย อุบลวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมพบปะหารือ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/295479>

กต.ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง อบต.จังหวัดชัยภูมิ – บ้านเมืองออนไลน์

วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 10.50 น.



ดร.ฐิติเชษฐ หนูชนุก กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยเรือเอก ไตรสรณ์ ผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิและคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมและปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอัครศักดิ์ ธรรมโชติ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง และพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแซง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

อ้างอิง : <https://www.banmuang.co.th/news/region/257419>



กกต.สอบ "วีระกร" ช่วยผู้สมัคร อบต.หาเสียง เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งหรือไม่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น.



เลขาธิการ กกต. เผยกำลังเร่งตรวจสอบ "วีระกร" หลังถูกร้องเรียนช่วยผู้สมัคร อบต.นครสวรรค์หาเสียงเลือกตั้ง เบื้องต้นใช้เวลา 50 วัน รู้ผลว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ “คมชัดลึก” ถึงกรณีที่นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ถูกร้องเรียนว่าได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจ.นครสวรรค์หาเสียง โดยนายวีระกร ยืนยันว่าเป็นเพียงการลงไม้ ไม่ได้ช่วยหาเสียงแต่อย่างใดว่า กรณีที่เกิดขึ้นนี้อยู่ในระบบการตรวจสอบของ กกต.แล้ว โดยทาง กกต.นครสวรรค์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่กกต. ดำเนินการอยู่แล้ว

“เบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 50 วัน แบ่งเป็นสอบสวนเบื้องต้น 20 วัน และหากไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายระยะเวลาสอบสวนต่อไปได้อีก 2 ครั้ง แบ่งเป็นครั้งละ 15 วัน แต่หากการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นอีกก็สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก” เลขาธิการ กกต. ระบุเงื่อนไขเวลาในการตรวจสอบ

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/491359>



มท.เตรียมพร้อมเลือกตั้ง อบต.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564



ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มวางแผนมาตรการเพื่อรองรับให้การเลือกตั้งที่ห่างหายมานานเกือบ 9 ปี มีความบริสุทธิ์และสุจริต

เริ่มด้วยกระทรวงมหาดไทย ที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอย่าง พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายก อบต. ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ตามที่ กกต.ขอความร่วมมือ ยังคงมีคำเตือนจาก กกต. ถึงป้ายผู้สมัครนอกจากต้องมีขนาดตามที่กำหนดแล้ว ต้องใช้ข้อความที่สุภาพในการหาเสียง หากประชาชนพบข้อความที่ไม่สุภาพ สามารถแจ้ง กกต.จังหวัดให้ดำเนินการได้

อ้างอิง : <https://news.ch7.com/detail/527532>

หึ่ง! “ปลัดฉิ่ง” เตรียมสมัครสมาชิก พปชร.สัปดาห์หน้า พับแผนตั้งพรรคใหม่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:04 น.



แหล่งข่าวใน พปชร.เผย “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” อดีตปลัด มท.เตรียมสมัครเป็นสมาชิกพรรคในสัปดาห์หน้า
หลังหารือ “บิ๊กป้อม” แล้ว

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.รายงานข่าวจากพรรคพลังประชาชนรัฐ (ปปชร.) เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค พปชร.ในสัปดาห์หน้า โดยได้มีการเข้าไปหารือกับ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร.และแกนนำพรรค พปชร.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น มีกระแสข่าวว่า ภายหลังกายนายฉัตรชัยเกษียรณอายุราชการจะลงเล่นการเมือง โดยการตั้งพรรค
การเมือง ซึ่งมีกระแสข่าวว่าเป็นพรรคการเมืองสำรองที่เตรียมไว้สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในกรณีที่หากพรรค พปชร.เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หรือมีปัญหาการเมือง
ภายในพรรค

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000110147>

จับตาปลัดฉิ่งซบ "ปปชร." สะท้อนสัมพันธ์ "3 ป." ยิ่งปัก

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:53 น.



เพจ Wassana Nanuam ของน.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคง หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ระบุว่า.. จับ สัญญาณ “บ๊ิกตุ๋-บ๊ิกป้อก” ไม่แยกวง “บ๊ิกป้อม” “พรรค ปลัดฉิ่งฯ” ไม่ไปต่อ สะพัด เตรียม ซบ “ปปชร.” ADVERTISEMENT คาคต รัฐธรรมนูญ บัตร 2 ใบ ฉลุย!! ชิกนัล 3 ป.ยังอยู่ ปปชร. ด้วยกัน ค่อยๆ รุกคืบยึดพรรค หลัง มี The Clear รอบ 3 “3 ป.-ธรรมนัส”

มีรายงานข่าว จากพรรคพลังประชาชนรัฐ (ปปชร.) ว่า ปลัดฉิ่ง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดมหาดไทย ที่เกษียณไปเมื่อ 30 กย. ที่ผ่านมา และถูกจับตามองว่าจะเดินหน้าตั้ง”พรรคเศรษฐกิจไทย” ตามที่เคยเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ เนื่องจากรอดูร่างรัฐธรรมนูญว่าจะผ่านลงมาหรือไม่ เพราะถ้าใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ พรรคเล็กๆ ก็ยากที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามา นั้น จะเข้าสู่สมัครสมาชิกพรรคปปชร. และจะรับตำแหน่ง ในโครงสร้างใหม่ของพรรค ด้วย

ก่อนหน้านี้ พรรคการเมือง ของนายฉัตรชัย ถูกจับตามองว่าจะเป็นพรรคการเมืองสำรองที่เตรียมไว้สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งครั้งในกรณีที่ หากพรรค ปปชร.เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หรือมีปัญหาการเมืองภายในพรรค จนพี่น้อง 3 ป. ต้องแยกทางกันเดิน

ดังนั้น หากนายฉัตรชัย มาเข้าพรรคพลังประชาชนรัฐ ก็จะเป็นการสะท้อนว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พี่น้อง 2 จะไม่แยกวงย้ายไปตั้งพรรคใหม่แต่จะอยู่พรรคพลังประชาชนรัฐ กับ บ๊ิกป้อม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พี่ใหญ่ และหัวหน้าพรรคพลังประชาชนรัฐต่อไปและจะค่อยๆ รุกคืบ ชักชวนศิโยแมน ต่างๆเข้ามาช่วยทำงานพรรคมากขึ้นหลังมีการพูดคุยเจรจากันอีกครั้ง ทั้งพี่น้อง 3 ป.และ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/295505>

ธีรภัทรลาออกจากที่ปรึกษา มสธ. ปมโพลการเมือง ซึ่เพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น.



วันนี้ (6 พ.ย.) ศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปด้านการเมือง โพสต์ข้อความขอลาออกจากความเป็นที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยระบุว่า สืบเนื่องมาจากการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป” ซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นั้น ทั้งนี้ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่เคยอยู่มาจนถึง 36 ปี คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจุดยืนของความจริงและความเที่ยงตรงทรงวิชาการที่ยึดมั่นมาโดยตลอด ตนเองจึงขอลาออก

“ผมขออนุญาตลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป” รศ.ดร.ธีรภัทร

ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (5 พ.ย.) โดยศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ ทัตถ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป” ดำเนินการสำรวจ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 12,350 คน เป็นชาย 6,820 คน (55.22%) หญิง 5,530 คน (44.78%)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า "นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" ผู้นำจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ในสถานการณ์ช่วงเวลา 4-5 ปี ข้างหน้านี้ เนื่องด้วย "นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำเฉพาะตัวเด่นชัดและมีคุณลักษณะพรรคการเมืองที่สังกัดเด่นชัด

ตามรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้

1. ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

1.1 ผลสรุปภาพรวมคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีคะแนนโดยภาพรวมสูงสุด (54.24%) และรองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (52.99%), คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ (38.12%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (8.87%)

1.2 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 1 คือ ความสามารถในการกอบกู้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีคะแนนสูงสุด (50.30%) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (41.31%), นายกรณ์ จาติกวณิช (32.02%) ตามลำดับ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (9.20%)

1.3 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 2 คือ คุณลักษณะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีคะแนนสูงสุด (50.89%) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (43.44%), นายกรณ์ จาติกวณิช (30.14%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (7.72%)

1.4 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 3 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การบริหารประเทศ มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์มาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีคะแนนสูงสุด (59.53%) และรองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (42.47%), คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ (33.40%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (6.09%)

1.5 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 4 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รอบรู้ รอบคอบ พุ่มเท ขยัน และรู้จักไกลการผลักดันงานหรือนโยบายให้สำเร็จได้

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีคะแนนสูงสุด (63.58%) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (58.72%), คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ (42.20%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (6.36%)

1.6 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 5 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่อ่อนน้อม ปรองดอง เข้าถึงง่าย ทำงานกับทุกฝ่ายได้

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีคะแนนสูงสุด (55.51%) รองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (52.83%), นายอนุทิน ชาญวีรกูล (47.40%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (12.81%)

1.7 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 6 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีคะแนนสูงสุด (54.72%) รองลงมา คือ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (58.74%), พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (54.13%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (9.60%)

1.8 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 7 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ที่รักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เห็นได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคะแนนสูงสุด (62.01%) และรองลงมา คือ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ (60.12%), คุณหญิงสุดารัตน์ เกตุราพันธ์ (57.96%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (16.34%)

1.9 ผลสรุปคุณลักษณะด้านที่ 8 คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผู้ควบคุมกำกับความมั่นคงทางการทหารและ ตำรวจ

เห็นได้ว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีคะแนนสูงสุด (68.99%) และรองลงมา คือ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (40.92%) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (60.12%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (2.85%)

2. ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินคุณลักษณะพรรคการเมืองที่ผู้นำสังกัด หรือ อาจจะเป็นผู้ได้รับเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป 2.1 ผลสรุปภาพรวมคุณลักษณะพรรคการเมืองที่เป็นผู้นำสังกัด หรือ อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นำจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนรวมสูงสุด (58.15%) และรองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำจากพรรคพลังประชารัฐ (45.59%), นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้นำจากพรรคภูมิใจไทย, (40.74%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร ผู้นำจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (31.44%)

2.2 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 1 ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยและระบบรัฐสภา

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นำจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (62.01%) และรองลงมา คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้นำจากพรรคภูมิใจไทย (54.20%), ตามลำดับ ส่วนนางสาว พินทองทา ชินวัตร ผู้นำจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (26.28%)

2.3 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 2 มีกลไกการทำงานที่เป็นระบบ เป็นพรรคการเมืองของประชาชน ไม่เป็นพรรคของใครคนใดคนหนึ่ง หรือ คณะบุคคล หรือ นายทุน

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นำจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (58.74%) และรองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำจากพรรคพลังประชารัฐ (45.93%), นายกรณ์ จาติกวณิช ผู้นำจากพรรคกล้า (42.63%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (23.46%)

2.4 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 3 มีบุคลากรของพรรคที่มีคุณภาพสูงในการบริหารพรรคและมีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารประเทศ

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นำจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (56.57%) และรองลงมา คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร ผู้นำจากพรรคเพื่อไทย (44.92%), พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำจากพรรคพลังประชารัฐ (42.48%) ตามลำดับ ส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ผู้นำจากพรรคเสรีรวมไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (23.04%)

2.5 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 4 มีที่มีบุคลากรคุณภาพโดดเด่นในการทำงานแก้ไขปัญหาของประชาชนในระบบสภา และการดูแลประชาชนในพื้นที่

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นำจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (56.29%) และรองลงมา คือ นางสาวพินทองทา ชินวัตร ผู้นำจากพรรคเพื่อไทย (47.47%), พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำจากพรรคพลังประชารัฐ (44.76%) ตามลำดับ ส่วนนายกรณ์ จาติกวณิช ผู้นำจากพรรคกล้า มีคะแนนน้อยที่สุด (18.18%)

2.6 ผลสรุปคุณลักษณะพรรคการเมือง ด้านที่ 5 มีที่ที่มีความอิสระในการตัดสินใจ ปราศจากการครอบงำใด ๆ

เห็นได้ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำจากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนสูงสุด (57.15%) และรองลงมา คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้นำจากพรรคพลังประชารัฐ (51.48%), พลตำรวจเอกเสรี

พิศุทธิ์ เตมียาเวส ผู้นำจากพรรคเสรีรวมไทย (45.94%) ตามลำดับ ส่วนนางสาวพินทองทา ชินวัตร ผู้นำจากพรรคเพื่อไทย มีคะแนนน้อยที่สุด (15.10%)

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/491401>

“ธีรภัทร์” ลาออก! กุณชื้อศูนย์วิจัยฯ รับไมได้โพล มสธ. อวย ‘จूरินทร’ เหมาะนั่งนายกฯ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.43 น.



“ธีรภัทร์” ลาออกที่ปรึกษาศูนย์วิจัยฯ รับไมได้โพล มสธ. อวย “จूरินทร” เหมาะนั่งนายกฯ ที่สุด เจ้าตัวเผย งานวิจัยต้องเที่ยงตรง-สุจริต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ โพลข้อความผ่านเฟซบุค “Thirapat Serirangsan” ยื่นหนังสือลาออก ถึงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) ใจความว่า “อันสืบเนื่องมาจากการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นำสังคมหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ผมขออนุญาตลาออก จากการเป็นที่ปรึกษาศูนย์วิจัยฯ นับตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.เป็นต้นไป”

นอกจากนี้ นายธีรภัทร์ ยังโพสต์อีกว่า เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่ตนเคยอยู่มานานถึง 36 ปี คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจุดยืนของความสุจริตและความเที่ยงตรงทางวิชาการที่ยึดมั่นมาโดยตลอด

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/613935>

ที่ปรึกษาโพล มสธ.ประกาศลาออกแล้ว คาดปมผลคนกรุงเทพฯอยากได้ "จรินทร์" เป็นนายกฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:56 น.



"ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์" ประกาศลาออกจากการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว มีผลทันทีวันนี้ คาดมาจากผลโพลสำรวจคนกรุงเทพฯ อยากได้ใครเป็นนายกฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่เคยอยู่มาจนถึง 36 ปี คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจุดยืนของความสำเร็จและความเที่ยงตรงทางวิชาการที่ยึดมั่นมาโดยตลอด พร้อมแนบรูปภาพที่มีข้อความว่า

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการสื่อสารการเมือง และสังคม

อันสืบเนื่องมาจากการจัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ"ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นำที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใด ที่ผู้นำสังกัด หรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป"

ผมขออนุญาตลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

6 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ หนังสือลาออกตัวจริงจะจัดส่งไปยังสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ.ต่อไป

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2236778>

"ปชป." โว อย่าแปลกใจ "จรินทร์" ติดโผขึ้นแท่น "นายกฯ" อันดับ 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:52 น.



"ภูมิสรรค์" ไม่แปลก "จรินทร์"ติดโผนายกฯ อันดับ 1 หลังมีชื่อในลำดับต้นๆของหลายสำนักโพลล์ เปิดกว้าง แคนดิเดตผู้ว่า กทม. คนนอกพรรคก็ได้รับความนิยม

6 พ.ย.2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การลาออกของที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ. ศาสตราจารย์ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ หลังปรากฏผลโพลล์ว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ มีคะแนนนิยมอันดับ 1 เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ นายจรินทร์ ติดโผเพราะยังมีอีกหลายสำนักโพลล์ที่มีรายชื่อ นายจรินทร์ติดอันดับความนิยมในลำดับต้นๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ

ขณะที่รองโฆษกพรรค นางตรุณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย ชี้แจงว่าพรรคไม่ทราบถึงกระบวนการสำรวจแต่การสำรวจความเห็นจากประชาชนกว่า 10,000 คนนั้น ก็สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ ก่อนจะอ้างอิงว่าเมื่อเห็นหัวข้อการทำโพลล์ก็จะเห็นได้ว่าผลหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์อยู่แล้ว เช่น ถามว่าหัวหน้าพรรคการเมืองใด ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งก็สอดคล้องกับจุดยืนของพรรคอยู่แล้วส่วนการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกของผู้ทำโพลล์เป็นเรื่องของผู้จัดทำโพลเอง

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบุคคลที่จะเข้ามาเป็นแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผู้ว่า กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันว่ามีบุคคลที่จะลงสมัครแล้วตามที่หัวหน้าพรรค นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ และรองหัวหน้าพรรค นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ย้ำไว้ก่อนหน้านี้ เพียงแต่รอจังหวะที่จะเปิดเผยรายชื่อ ซึ่งมั่นใจว่าเมื่อเปิดชื่อออกมา เชื่อว่าจะเป็นความคาดหวังของคน กทม. ซึ่งคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์

ส่วนที่นายพนิต วิจิตเสรษฐ์ ทักท้วงว่า ว่าที่แคนดิเดตผู้ว่า กทม.เป็นคนนอกนั้น นายภูมิสรรค์ชี้แจงว่าในอดีตที่ผ่านมาก็มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นแคนดิเดตผู้ว่าฯและได้รับการตอบรับคือนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และไม่จำเป็นต้องเป็นว่าคนที่ทำงานการเมืองต้องเป็นส.ส.เท่านั้น โดยชี้ว่าคนที่จะเป็นแคนดิเดตผู้ว่าฯของพรรคประชาธิปัตย์ ต้องศึกษาถึงความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่จำเป็นต้องเป็นคนในหรือคนนอก

และเชื่อมั่นว่าทีมงานของผู้ว่ากทม. จะเป็นทีมที่ต้องติดตามเพราะจะรวมบุคคลที่หลากหลายโดยเฉพาะมีความสำคัญที่จะเชื่อมโยงกับหัวเมืองและมีความสำคัญเทียบเท่ากับทีมเศรษฐกิจของนายจรินทร์ที่จะเปิดตัวในอนาคต

นอกจากนี้ นายภูมิสรรค์ ยังกล่าวว่และขณะนี้ในช่วงขาขึ้นของพรรคจึงเรียกร้องให้คนในพรรคสามัคคีกันมากกว่า ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ ความเห็นต่างทางการเมืองในพรรคไม่จำเป็นต้องมีการเคลียร์ใจกันเพราะประชาธิปไตยกว่า 70 ปีที่ผ่านมา มีเรื่องเช่นนี้ตลอด เช่น กลุ่ม 10 มกรา พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีใครที่จะสั่งได้ ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะ ในการวิพากษ์ เพราะขณะนี้หัวหน้าพรรคคือเข็มทิศของพรรคอยู่

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/970326>

"จूरินทร์" ขอบคุณผลโพลทุกสำนัก ชูนี้้งนายกฯ มองเป็นเรื่องปกติทางการเมือง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น.



"จूरินทร์" ขอบคุณผลโพลทุกสำนัก ชูนี้้งนายกฯ มองเป็นเรื่องปกติทางการเมือง คะแนนมากน้อย แล้วแต่ช่วงเวลา
ซี เป็นกระจกสะท้อนการทำงาน พร้อม ย้ำ กทม. เสียงดี มีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ แล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

"จूरินทร์" ขอบคุณผลโพลทุกสำนัก ชูนี้้งนายกฯ มองเป็นเรื่องปกติทางการเมือง คะแนนมากน้อย แล้วแต่
ช่วงเวลาซี เป็นกระจกสะท้อนการทำงาน พร้อม ย้ำ กทม. เสียงดี มีว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ แล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

"นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์" รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ ยืนยันมีความพร้อมในการส่งตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งตัวผู้สมัคร นโยบาย ทีมงาน
และลงพื้นที่ร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนที่ว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ไปมีรายชื่อจะเป็นผู้สมัครของพรรคพลัง
ประชารัฐนั้น ไม่ขอพูดถึงพรรคการเมืองอื่น แต่ยืนยันพรรคประชาธิปัตย์ มีตัวผู้สมัครแล้ว และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เพียงแต่รอระยะเวลาที่เหมาะสมประกาศเป็นทางการ ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับสัญญาณการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. แต่ไม่ว่าจะ
มีการเลือกตั้งเมื่อใด พรรคก็พร้อม

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/491452>

“จรินทร์” ขอบคุณโพลทุกสำนัก ชู้นังนายกฯ ชี้เรื่องปกติทางการเมือง เผย ปชป.มีคนลงชิงผู้ว่าฯ กทม.แล้ว รอเปิดตัว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:26 น.



“จรินทร์” ขอบคุณผลโพลทุกสำนัก ชู้นังนายกฯ มองเป็นเรื่องปกติทางการเมือง คะแนนมากน้อย แล้วแต่ช่วงเวลา แต่เป็นกระจกสะท้อนการทำงาน พร้อมย้ำ กทม. เสียงดี มีว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ แล้ว รอเปิดตัว

วันที่ 6 พ.ย.64 นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยืนยันมีความพร้อมในการส่งตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งตัวผู้สมัคร นโยบาย ทีมงาน และลงพื้นที่ร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนที่ว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ไปมีรายชื่อจะเป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐนั้น ไม่ขอพูดถึงพรรคการเมืองอื่นแต่ยืนยันพรรคประชาธิปัตย์ มีตัวผู้สมัครแล้วเพียงแต่รอระยะเวลาที่เหมาะสมประกาศเป็นทางการ ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับสัญญาณการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. แต่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด พรรคก็พร้อม

ส่วนผลโพล มสธ. ที่ได้รับความนิยมจากคนกรุง อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด นายจรินทร์ กล่าวขอบคุณทุกโพล ซึ่งเคยพูดกับผู้สื่อข่าวแล้วว่า ผลโพลก็มีทั้งคะแนนนิยมมากบ้าง น้อยบ้าง เป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุผลใด เหตุผลหนึ่ง และทุกผลโพล ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ก็เป็นกระจกสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องรับฟังในฐานะนักการเมือง ว่าอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขและเดินหน้าต่อไป ซึ่งสิ่งที่ทำต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และถูกต้อง

โดยที่ผ่านมา กทม. พรรคไม่ได้ ส.ส. แม้แต่คนเดียว แต่จากการทำงานหนักของตนและพรรคประชาธิปัตย์ 2 ปี การตอบรับจากประชาชนดีขึ้น ดังนั้น ผลโพลที่ออกมา ช่วยตอกย้ำสิ่งทีพรรคทำ ไม่สูญเปล่า ทำให้ว่าที่ผู้สมัคร สส. สก. มีกำลังใจในการลงพื้นที่ และวันพรุ่งนี้ ตนก็จะลงพื้นที่เขตหลักสี่ กับ พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ ว่าที่ผู้สมัครเขตหลักสี่

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/295461>

"จूरินทร์" ขอบคุณโพลล์ชูนั่งนายกฯ มองเป็นเรื่องปกติทางการเมือง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:43 น.



หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอบคุณผลโพลล์ทุกสำนัก ชูนั่งนายกรัฐมนตรี มองเป็นเรื่องปกติทางการเมือง คะแนนมากน้อยแล้วแต่ช่วงเวลา แต่เป็นกระจกสะท้อนการทำงาน พร้อมย้ำ กทม.เสียงดี มีว่าที่ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ แล้ว รอเปิดตัว

วันนี้ (6 พ.ย.2564) นายจूरินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า มีความพร้อมส่งตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทั้งตัวผู้สมัคร นโยบาย ทีมงาน และลงพื้นที่ร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้ว

ทั้งนี้ ไม่ขอพูดถึงพรรคการเมืองอื่น หลังจากว่าที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ไปมีรายชื่อเป็นผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐ แต่มีตัวผู้สมัครแล้ว เพียงแต่รอระยะเวลาที่เหมาะสมประกาศเป็นทางการ ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับสัญญาณการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แต่ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด พรรคก็พร้อม

ส่วนผลโพลล์ มสธ. ที่ได้รับความนิยมจากคนกรุง อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด นายจूरินทร์ กล่าว ขอบคุณทุกโพลล์ ซึ่งผลโพลล์ก็มีทั้งคะแนนนิยมมากบ้าง น้อยบ้าง เป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุผลใด เหตุผลหนึ่ง

และทุกผลโพลล์ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ก็เป็นกระจกสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องรับฟังในฐานะนักการเมืองว่าอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขและเดินหน้าต่อไป ซึ่งสิ่งที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและถูกต้อง

โดยที่ผ่านมา พรรคไม่ได้ ส.ส.ในพื้นที่ กทม. แม้แต่คนเดียว แต่จากการทำงานหนักของตนและพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งการตอบรับจากประชาชนดีขึ้น

ผลโพลล์ที่ออกมา ช่วยตอกย้ำสิ่งที่พรรคทำ ไม่สูญเปล่า ทำให้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ก. มีกำลังใจในการลงพื้นที่ และวันพรุ่งนี้ (7 พ.ย.) จะลงพื้นที่เขตหลักสี่ กับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ว่าที่ผู้สมัคร เขตหลักสี่

เตรียมผู้สมัครชิงพื้นที่ 4 เขต หวังปักธงจังหวัดฝั่งอ้นดามัน

ส่วนการเตรียมผู้สมัครเพื่อชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดฝั่งอ้นดามัน หลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส และตั้งเป้าปักธงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น

นายจุนทร์ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายครั้ง รวมถึง จ.พังงา หากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข มีการบังคับใช้ก็จะส่งผลให้เพิ่มเขตเลือกตั้ง เป็น 2 เขต โดยมีผู้แทนเดิมอยู่แล้ว 1 คน คือนางกัญตวรรณ ตันเถียร ที่ต้องเป็นฐานในการลงรับสมัครเลือกตั้ง

ส่วนผู้สมัครอีก 1 คน ยังไม่ได้พิจารณา แต่มีผู้แจ้งความจำนงมาแล้วหลายคน จึงต้องพิจารณาคัดคนที่เหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม จ.พังงา เป็นพื้นที่เป้าหมายและคาดหวังว่าจะได้ผู้แทนทั้งจังหวัด

เช่นเดียวกับ จ.กระบี่ ที่จะมีการเพิ่มเขตขึ้นมาอีก 1 เขต รวมเป็น 3 เขต จากเดิม 2 เขต ซึ่งมีผู้แทนเดิม 1 คน คือนายสาคร เกี้ยวข้อง จึงต้องหาผู้สมัครใหม่อีก 2 เขต โดยมี ส.ส.ของพรรคที่มีบ้านเกิดอยู่กระบี่ แต่เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ จึงคิดว่าจะพิจารณาให้ลงสมัครรับเลือกตั้งใน จ.กระบี่

ส่วนอีก 1 คน คณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้งภาคใต้ จะหารือกันอีกครั้ง อีกทั้ง จ.กระบี่ ถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรค และหวังว่าจะปักธงในพื้นที่ฝั่งอันดามันได้ทั้งหมด ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะมีการเพิ่มเขตเลือกตั้งขึ้นมาอีก 4 เขต

อ้างอิง : <https://news.thaipbs.or.th/content/309426>

"จรินทร์" น้อมรับโพลคนกรุงหนูนั่งนายกฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:53 น.



**“จรินทร์” วางเป้าหมายปัดธง “ประชาธิปไตย” จังหวัดรอบอันดามัน พร้อมนำ “จรินทร์ ออนทัวร์” หลักสี่ ร่วมผู้
การแถม 7พ.ย.64**

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ที่ ศาลากลางจังหวัดพังงา ถึงประเด็นการเมืองต่อการที่รัฐธรรมนูญจะมีการเพิ่มเขตเลือกตั้ง ทำให้ต้องจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น ขณะที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้นลงพื้นที่ไปหลายรอบแล้ว และกำลังจะลงพื้นที่อีกครั้งคือการไปเปิดด่านตากใบ และด่านบูเกะตา จังหวัดนราธิวาส เพื่อไปติดตามหลังจากที่มีการประชุมครั้งที่แล้ว ขณะนี้ทราบว่าจะมาเลเซียตอบรับแล้วที่จะให้มีการเปิดทั้ง 2 ด่านนี้ รอแค่เราพร้อมและเห็นเวลาตรงกันเท่านั้น คาดว่าจะอยู่ประมาณกลางเดือนนี้ก็สามารถที่จะเปิด 2 ด่านดังกล่าวได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียให้เพิ่มสูงขึ้นได้ โดยเฉพาะการส่งออก รวมทั้งอาจจะมียกทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

ส่วนจังหวัดภาคใต้ตอนบน รวมจังหวัดพังงาด้วย หากรัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามที่เสนอ ก็จะเพิ่มผู้แทนอีก 1 คน จากเดิมมี 1 คน เป็น 2 คน โดยผู้แทนเดิมจะต้องเป็นฐานในการลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้ว คือ คุณกันตวรรณ ตันเถียร และจะมีผู้สมัครใหม่เพิ่มอีกคนหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้พิจารณาตัวผู้สมัคร เพียงแต่ขณะนี้ผู้สนใจแจ้งความจำนงแล้วหลายคน และพรรคจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดพังงา ถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ควรจะได้ผู้แทนยกทั้งจังหวัดสำหรับพรรคประชาธิปัตย์

ผู้สื่อข่าวถามถึงจังหวัดกระบี่ ที่จะมีการเพิ่มเขตเช่นกันนั้น หัวหน้าพรรคกล่าวว่า กระบี่ก็จะเพิ่มอีก 1 เขต จาก 2 เขต เป็น 3 เขต ขณะนี้เรามีผู้แทนราษฎรอยู่ 1 คน คือท่านสาคร เกียวข้อง ส่วนอีก 2 เขต ก็จะต้องหาตัวผู้สมัครต่อไป แต่เนื่องจากเรามีผู้แทนบัญชีรายชื่ออยู่อีกคน และเป็นคนกระบี่อยู่แล้ว ก็คิดว่าเบื้องต้นก็ดูว่าควรจะได้ลงที่กระบี่ส่วนจะเป็นเขตไหนอย่างไรนั้นก็คุยกันอีกครั้งในเรื่องเขต เรื่องพื้นที่ เพราะจะต้องดูผู้สมัครใหม่อีกคนที่เพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งเรื่องนี้กรรมการบริหารภาคใต้จะเป็นผู้พิจารณาต่อไป ส่วนตัวคิดว่ากระบี่ก็เป็นพื้นที่เป้าหมายอีกพื้นที่หนึ่งของประชาธิปัตย์ เราก็คิดว่าโอกาสที่จะได้ผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นก็มีความเป็นไปได้มาก หรืออาจจะยกจังหวัดก็เป็นไปได้ ซึ่งในกลุ่มจังหวัดอันดามันนี้ ระนองมีจำนวนเขตเท่าเดิม พังงาเพิ่ม 1 เขต ภูเก็ตเพิ่ม 1 เขต กระบี่เพิ่ม 1 เขต ตรังเพิ่ม 1 เขต ทั้งหมดก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของพรรคประชาธิปัตย์

จากโพลล่าสุดของ มสธ. ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการให้นายจรินทร์ เป็นนายกฯ นั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณโพล มสธ. และขอบคุณทุกโพล และตนก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า มันก็มีมากบ้างน้อยบ้าง เป็นเรื่องปกติของโพล และเป็นเรื่องการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ซึ่งเราก็ต้องรับฟังไว้ทุกโพล และทุกโพลไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดี มันก็เป็นกระจกสะท้อนความคิดความอ่าน มันอาจจะทั้งหมดหรือไม่ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ต้องถือว่าส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องรับฟังในฐานะนักการเมือง และในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองด้วย อะไรที่ต้องปรับปรุง อะไรที่ต้องแก้ไข อะไรที่คิดว่าเดินทางไปสู่ความถูกต้องแล้วก็จะได้มั่นใจขึ้นในการเดินทางต่อไป เพราะถือว่าถูกต้องทิศทาง สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนอยากเห็น

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวอีกว่า สำหรับในกรุงเทพมหานครนั้น ต้องถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราไม่ได้ผู้แทนเลยแม้แต่คนเดียว แต่จากการทำงานหนักของตน และพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งทีมกรุงเทพตลอด 2 ปีมานี้ ก็คิดว่าเราดีขึ้น และได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมากขึ้นโดยลำดับ แม้แต่มาถึงวันนี้โพลที่ออกมา ก็ถือว่า ได้ช่วยตอกย้ำว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่สูญเปล่า และทำให้ผู้สมัคร ส.ส. ผู้สมัคร ส.ก. ที่เคาะแล้วจำนวนมากมีกำลังใจขึ้น ทุกวันนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่โดยสม่ำเสมอ ไม่ใช่ไม่ทำอะไร เพราะฉะนั้นผู้สมัครเราทั้ง ส.ก. และ ส.ส. ของ กทม. ก็ลงพื้นที่ต่อเนื่อง และกับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เราเตรียมไว้ก็มีการทำงานร่วมกันแล้วหลายเดือน และพื้นที่เหมาะสมที่จะลงพื้นที่ด้วยกันก็ได้ทำงานร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าขณะนี้ชื่อผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ประชาธิปัตย์ได้ทาบทามไว้ ไปโผล่ที่พรรคพลังประชารัฐด้วย หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า ตนไม่ขอพูดถึงพรรคอื่น และไม่ขอพูดว่าไปโผล่ที่ไหน อะไร อย่างไร แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดประชาธิปัตย์มีผู้สมัครชัดเจนแล้ว และทำงานร่วมกันแล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยน ทั้งตัวผู้สมัครที่พรรคตัดสินใจที่จะส่ง และตัวผู้ที่จะลงสมัครเป็นผู้ว่า กทม. ในนามพรรคก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อใดนั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า จะเปิดตัวเมื่อถึงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเลือกตั้งยังไม่มีเลย เราก็ต้องดูด้วยเพื่อความรอบคอบ และมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคอย่างเดียว ต้องฟังผู้สมัครด้วยว่าจะเห็นตรงกันอย่างไร เพราะเราก็ต้องฟังความเห็นซึ่งกันและกันในการทำงานร่วมกัน เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ขณะที่เรายังไม่เปิดตัวเป็นทางการ การทำงานรุกไปข้างหน้าที่เราเดินทางตลอด ขณะนี้ก็ทำตลอด ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ย.) ตนจะได้จัด “จรินทร์ ออนทัวร์” ลงพื้นที่ กทม. ที่เขตหลักสี่ในช่วงเช้า กับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ และทีมกทม. ของพรรค

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/667490>

"จรินทร์" ขอบคุณผลโพล ยกให้เป็นนายกฯ คนต่อไป เชื่อฐานเสียง กทม.ดีขึ้น

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:05 น.



หัวหน้าพรรค ปชป. ขอบคุณคนกรุงเทพฯ ยกให้เป็นนายกฯ สมัยหน้า ลั่นฟังทุกผลโพลแม้ออกมาไม่ดี ย้ำยังไม่เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่า กทม. ไม่ขอเอ่ยถึง พปชร. หลังมีชื่อคนที่ทาบทามไว้ไปโผล่ร่วม ยันไม่เปลี่ยนตัว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่ ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโพลล่าสุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หรือ มสธ. ที่คนกรุงเทพฯ ต้องการให้ นายจรินทร์ เป็นนายกฯ นั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณโพล มสธ. และขอบคุณทุกโพล อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า มันก็มีมากบ้าง น้อยบ้าง เป็นเรื่องปกติของโพล และเป็นเรื่องการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้วยเหตุผลใด เหตุผลหนึ่ง ซึ่งก็ต้องรับฟังไว้ทุกโพล และทุกโพลไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดี ก็เป็นกระจกสะท้อนความคิดความอ่าน

สำหรับในกรุงเทพมหานครนั้น ต้องถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาทางพรรคไม่ได้ผู้แทนเลยแม้แต่คนเดียว แต่จากการทำงานหนักของตนเอง และพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งที่กรุงเทพฯ ตลอด 2 ปีมานี้ คิดว่าดีขึ้น และได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมากขึ้น จนมาถึงวันนี้โพลที่ออกมาก็ถือว่า ได้ช่วยตอกย้ำว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่สูญเปล่า และทำให้ผู้สมัคร ส.ส. ผู้สมัคร ส.ก. ที่เคาะแล้วจำนวนมากมีกำลังใจขึ้น ทุกวันนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่โดยสม่ำเสมอต่อเนื่อง ส่วนผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่พรรคเตรียมไว้ก็มีการทำงานร่วมกันแล้วหลายเดือน

ส่วนที่มีชื่อผู้สมัครผู้ว่า กทม. ที่ประชาธิปัตย์ได้ทาบทามไว้ ไปโผล่ที่พรรคพลังประชารัฐนั้น ส่วนตัวไม่ขอพูดถึงพรรคอื่น เพราะอย่างน้อยที่สุดประชาธิปัตย์มีผู้สมัครชัดเจนแล้ว และทำงานร่วมกันแล้ว ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทั้งตัวผู้สมัครที่พรรคตัดสินใจที่จะส่ง และตัวผู้ที่จะลงสมัครเป็นผู้ว่า กทม. ในนามพรรคก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ยืนยันว่าจะเปิดตัวเมื่อถึงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด เพราะตอนนี้สัญญาณเลือกตั้งยังไม่มี จึงต้องดูเพื่อความรอบคอบ เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคเพียงอย่างเดียว ต้องฟังผู้สมัครด้วยว่าจะเห็นตรงกันอย่างไร แต่ยังคงทำงานรุกไปข้างหน้าตลอด ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ย.) ส่วนตัวจะได้จัด “จรินทร์ ออนทัวร์” ลงพื้นที่ กทม. ที่เขตหลักสี่ในช่วงเช้า กับ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ และทีม กทม. ของพรรค.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2237022>

"จรินทร์" ปลื้ม ขอบคุณทุกแรงหนุน หลังชาวพังงาแห่ชูป้าย อยากได้เป็นนายกฯ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18:44 น.



ชาวทับปุด จ.พังงา แห่ชูป้ายต้อนรับ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บอก "อยากมีนายกฯ ชื่อจรินทร์" ด้านเจ้าตัว
ระบุขอบคุณทุกแรงหนุน ถือว่าเป็นกำลังใจ ลั่นจะทำงานหนักต่อไป เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่ จ.พังงา นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางกัญดาวรรณ
ตันเถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูก
ยางพาราและประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับ
ปุด

โดยนายจรินทร์ กล่าวว่า สำหรับราคายางพาราตอนนี้มีน้ำยางชั้นที่ราคาดลงมาหน่อย ประมาณ 50 บาทต่อ
กิโลกรัม เนื่องจากน้ำยางชั้นของไทยเอาไปทำถุงมือยาง ซึ่งตลาดใหญ่ที่รับซื้อน้ำยางบ้านเราคือ ประเทศมาเลเซีย แต่
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลเซียติดโควิด ทำให้การส่งออกน้ำยางจากไทยไปมาเลเซียมีอุปสรรคมาก แต่ที่ราคาขึ้น
มาก คือ ปาล์มน้ำมัน ที่ราคากิโลกรัมละ 9.50 บาทแล้ว เนื่องจากมาตรการบริหารจัดการหลายข้อประสบความสำเร็จ
แต่ถ้าวันนึงราคาปาล์มน้ำมัน ลงเหลือกิโลกรัมละ 3 บาท แบบในอดีตก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีนโยบายประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ชาวสวนยางซึ่งเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ ที่โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง

"สำหรับยางพาราปีหน้า รอพิจารณาเข้า ครม.อยู่ ถ้า ครม.เห็นชอบจะเริ่มโครงการประกันรายได้ยางพาราปีที่
3 โดยโอนเงินส่วนต่างให้ได้อย่างชัดเจนเดือนธันวาคมและตอนนี้ปาล์มน้ำมันราคาทะลุรายได้ที่ประกันไปแล้ว" นายจริ
นทร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ถามนายจรินทร์ ถึงกรณีที่มีชาวบ้านมารอรับจำนวนมาก มีการชูป้ายขอบคุณนายจริ
นทร์ที่ทำให้ราคาปาล์มดีขึ้น และอยากมีนายกชื่อจรินทร์ โดยนายจรินทร์ กล่าวว่า "ขอบคุณสำหรับผู้ที่มีความปรารถนา
ดีสำหรับตนเองคงต้องทำหน้าที่และทำงานหนักต่อไป เพราะเรามั่นใจว่ามีแต่การทำงานหนักเท่านั้นที่จะช่วยให้ปัญหา
ของประชาชนได้รับการแก้ไข และจะช่วยให้การแก้ปัญหาประเทศคลี่คลายขึ้น บรรลุผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการ
สนับสนุนนั้น ต้องขอบคุณและถือว่าเป็นกำลังใจ จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ละภาคส่วนอื่นๆ
เพื่อบรรลุผลเพื่อประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไป".

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2237032>

"เมธี ลาบานูน" ระบุการเมืองไม่ใช่เรื่องเครียด ทุกคนควรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:08 น.



พรรคประชาธิปัตย์เดินทางลงพื้นที่เน้นรับฟังเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ขณะที่ "เมธี ลาบานูน" มั่นใจพรรคประชาธิปัตย์จะขยับขึ้น ระบุการเมืองไม่ใช่เรื่องเครียด แต่เป็นการทำให้คนมีความสุข พร้อมขอให้ทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ไม่ทะเลาะกัน

วันนี้ (6 พ.ย.2564) นางดรณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอก พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนมุ่งเน้นเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น ภายใต้แคมเปญ "เลือดใหม่ไหลเข้า" โดยจะเริ่มลงพื้นที่เดินสายทั่วประเทศเร็วๆ นี้ เพื่อดึงคนรุ่นใหม่ในพรรคร่วมงานทางการเมือง และมีทีม "จรินทร์ฟิงไทย" ที่จะเป็นคนรุ่นใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและต่อยอดนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป เตรียมจัดกิจกรรมหน้าลานพระแม่ธรณีภายใต้แคมเปญ Art Of Life

นายเมธี อรุณ หรือ เมธี ลาบานูน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และรองผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอก พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ชอบทำกิจกรรมมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย และเป็นสิ่งที่ท้าทายที่เข้ามาในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังดาวน แต่มั่นใจว่าพรรคประชาธิปัตย์จะขยับขึ้น ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องเครียด ความขัดแย้ง แต่เป็นการทำให้คนมีความสุข ซึ่งจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ทำให้คนมีความสุข จึงจะนำศิลปะมาใช้ประกอบไปด้วย และยังเห็นว่าทุกคนควรมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ไม่ทะเลาะกัน แล้วบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรือง หากจุดบาลานซ์ให้เจอแล้วประเทศจะสวยงาม

อ้างอิง : <https://news.thaipbs.or.th/content/309417>

ขป.จ่อลุยเดินสายจัดกิจกรรมทั่ว ปท. ‘เมธี ลาบานูน’ เผยหวังใช้ศิลปะทำให้การเมืองมีความสุข
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:42 น.



‘ประชาธิปไตย’ เตรียมคิกออฟกิจกรรมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมงานพรรค รับฟัง ปชช. เรียนรู้ ปวศ. ‘เมธี ลาบานูน’ เผยหวังใช้ศิลปะทำให้การเมืองมีความสุข

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ขป.) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอก พรรค ขป. นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย รองโฆษกพรรค ขป. พร้อมด้วย นายเมธี อรุณ หรือ เมธี ลาบานูน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เลือดใหม่ พรรค ขป. ร่วมแถลงข่าวแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมพรรค ขป. เพื่อสร้างเครือข่ายภายนอก ผ่านคนรุ่นใหม่

โดยนางดรุณวรรณกล่าวว่า การขับเคลื่อนหลังจากนี้จะมุ่งเน้นคนรุ่นใหม่ ภายใต้นโยบายเลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับ โดยพรรค ขป.เน้นการพบปะประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อฟังทุกภาคส่วน ในส่วน กทม. พรรคมีการเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่ ที่มาจากยุวประชาธิปัตย์ ซึ่งเปิดพื้นที่ให้คนที่ต้องการทำงานกับพรรค ขป. โดยใช้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในหลายด้าน

ด้านนายภูมิสรรค์กล่าวว่า หลังจากนั้นจะมีการจัดกิจกรรม โดยเริ่มคิกออฟและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนหลังจากนี้ โดยจะมีการเดินสายทั่วประเทศ ดึงองค์กรภาคประชาสังคม หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมทำงานกับพรรค ขป. โดยมี 2 แนวทาง คือ 1.ทีมจูนเนอร์ฟังไทย ที่จะมีคนรุ่นใหม่ ผู้สมัคร ส.ก. ส.ข. สาขาพรรค จัดทีมลงไปรับฟังความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่ เพื่อต่อยอดเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป 2.จัดแคมเปญเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยรากแก้วแห่งสยาม ประชาธิปัตย์ประชาธิปไตย ให้คนที่มีประสบการณ์ทั้งในและนอกพรรคมาเล่าประสบการณ์ให้ประชาชนฟัง การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเชิงวิพากษ์ นอกจากนี้ยังจะมีการประกวดหนังสือสั้น ประกวดร้องเพลง ประกวดหมอลำ รวมทั้งการได้สาระวาทีเพื่อสื่อสารทางการเมือง

ด้านนายเมธีกล่าวว่า ที่ผ่านมามีกิจกรรมเพื่อคนยากไร้ ส่งเสริมเยาวชนมาโดยตลอด ทั้งนี้เมื่อพรรคประชาธิปัตย์มีกิจกรรมลงพื้นที่รับฟังประชาชนก็ยินดีเข้าร่วม เพราะเห็นว่ายุคนี้ต้องฟังให้เยอะ ทั้งนี้หลายคนถามว่าทำไมตนต้องมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ เพราะกำลังดาวน์โหลด

นายภูมิสรรค์กล่าวต่อว่า คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำหายมาก เพราะเชื่อมั่นว่าพรรค ขป.จะขยับขึ้นได้ โดยคิดว่าจะใช้หลักศิลปะเข้ามาช่วย เพราะการเมืองไม่ใช่เรื่องที่ต้องเครียด เพราะการเมืองในความเข้าใจของตนคือทำอะไรก็ได้ให้คนมีความสุข ซึ่งไม่ต่างจากการทำงานเอ็นเตอร์เทน ดังนั้น เราจะทำให้พรรค ขป.ในยุคต่อไปทำให้ประชาชนเห็น

พรรค ปชป.แล้วมีความสุข แม้แต่ละคนจะมีวิธีคิด ทักษะคิดที่แตกต่างกันไป อาจจะไม่ชอบพรรค ปชป. แต่สิ่งที่จะบอกคือวันหนึ่งเราควรจะมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความรักต่อกัน โดยกิจกรรมหลังจากนี้จะเป็นการอธิบายให้เด็กและเยาวชนเห็นว่าพรรค ปชป.เป็นมาแบบนี้ ประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้ อนาคตควรจะเป็นแบบไหน และหาจุดสมดุลให้เจอว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

ขณะที่ นายเมธิกล่าวถึงการตัดสินใจร่วมงานกับพรรค ปชป.ว่า พรรค ปชป.เป็นพรรคการเมืองแรกที่ตนเข้าร่วม ซึ่งคิดว่าไม่ว่าจะชอบพรรคไหน เราต้องไม่อยู่ในสังคมที่อคติ ที่ผ่านมามานอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดแต่รู้สึกว่ารำปได้ ไม่โกรธ เพราะมันคงกับจุดยืนที่เราคิด และถึงแม้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นแบบไหน แต่เชื่อว่าเจตนาธรรมที่เราคิดดี ส่วนเรื่องความกังวลว่าหลังจากเล่นการเมืองแล้วจะทำให้แฟนเพลงลดลงนั้น แรกๆ ก็กลัว แต่ก็คิดว่าไม่มีผลอะไรมาก และเชื่อมั่นว่าคนไทยมีตรรกะ มีเหตุและผล อยู่ที่ว่าใครทำอะไรผลลัพธ์จะเห็นเอง ตนเชื่อว่าจะอยู่พรรคไหนก็ได้ หากเราทำดี มีเจตนาธรรมที่ดีประชาชนก็เชื่อมั่น แต่ต่อให้อยู่พรรคดีแค่ไหน ตัวเองไม่มีเจตนาธรรมที่ดีอย่างไรสังคมจะลงโทษเอง ดังนั้น เชื่อว่าคนที่ดี มีเจตนาธรรมที่ดี อยู่ตรงไหนก็จะดีเอง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3028929

ปชป. ดึง “เมธี ลาบานูน” ขยายฐานคนรุ่นใหม่ ชูซอฟต์แวร์ พาวเวอร์ หวังไทยคะแนน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:39 น.



วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.คณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอก พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นางดรณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรค และนายเมธี อรุณ (เมธี ลาบานูน) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เลือดใหม่ของพรรค ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสร้างเครือข่ายภายนอกผ่านคนรุ่นใหม่

นางดรณวรรณ กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ จุดยืนในการเป็นพรรคของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแบบใกล้ชิด เพื่อนำปัญหากลับมาแก้ไข โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ตามนโยบายของนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจรินทร์เองก็มีกิจกรรม “จรินทร์ ออนทัวร์” รวมถึงกิจกรรม “จรินทร์ฟังไทย” เพื่อรับฟังความต้องการของคนรุ่นใหม่และประชาชน มาจัดทำนโยบายตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

“การขับเคลื่อนกิจกรรมต่อจากนี้จะเน้นการนำซอฟต์แวร์ พาวเวอร์ (Soft Power) เน้นศิลปะ วัฒนธรรม มาใช้เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในฐานะที่พรรคเป็นสถาบันทางการเมือง จะไม่ทำกิจกรรมในรูปแบบที่ฉาบฉวยจะเน้นที่ “แก่น” ต้องเข้าใจอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน และพัฒนาไปสู่อนาคต เพื่อความยั่งยืนและเชื่อว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้พรรคกลับมาได้รับความนิยมดังเช่นเคย” นางดรณวรรณ กล่าว

ส่วน นายภูมิสรรค์ ระบุว่า นอกจากกิจกรรม จรินทร์ฟังไทย ทีมยังเตรียมจัดแคมเปญ “ประชาธิปัตย์-ประชาธิปไตย-ประเทศไทย” ผ่านการเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงการจัดทำคลิปนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในรูปแบบเชิงวิพากษ์ ในงานประวัติศาสตร์ร่วมสมัย รากแก้วแห่งสยาม การแลกเปลี่ยนมุมมองแบบสาระวาที ที่มีรูปแบบแบบรัฐสภาอังกฤษ

ด้านนายเมธี อรุณ (เมธี ลาบานูน) กล่าวว่าส่วนตัวเชื่อว่า การฟัง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพรรคการเมือง โดยเฉพาะยุคนี้ในยุคที่ต้องฟังให้เยอะ ฟุดให้น้อย ต้องเน้นที่การทำ เน้นการลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและนำมาแก้ไขบนความเข้าใจที่ถูกต้อง ตัวเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคในการทำงานเพื่อสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่

“แม้ผมจะเข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์ในยุคที่หลายคนมองว่าได้รับความนิยมน้อยลงจึงถือเป็นความท้าทาย แต่ฉันใจจุดมการณ์และจุดยืนของพรรคที่มั่นคง รวมถึงการขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่ที่จะนำเอาศิลปะ วัฒนธรรม มาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้พรรคได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างแน่นอน” นายเมธี กล่าว.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2236873>

โต้ข่าว "มิ่งขวัญ" จ่อสูบ "รวมไทยยูไนเต็ด" แคนนำ ลั่น ยินดีร่วมทำการเมืองแบบใหม่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:52 น.



แคนนำรวมไทยยูไนเต็ด แจงข่าว มิ่งขวัญ-นักการเมืองรุ่นเก่า จะเข้ามาสูบ ไม่เป็นความจริง พร้อมยินดีร่วมงานถ้าจะทำการเมืองแบบใหม่

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายวรณัย วาณิชขะ หนึ่งในแคนนำรวมไทยยูไนเต็ด โพสต์ชี้แจงกระแสข่าวจะมีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงเข้ามาสูบรวมไทยยูไนเต็ด ว่า ทางรวมไทยยูไนเต็ด ยินดีพูดคุยกับทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมแนวทาง ไม่ว่าจะ เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ รุ่นเก่า หรือประชาชน เพียงแต่ขอให้เข้าใจว่า เราทำการเมืองแบบใหม่ นั่นคือการเมืองธรรมาภิบาล ไม่ใช่การเมืองแบบเก่า นั่นคือการเมืองอุปถัมภ์พวกพ้อง มีนายมีเจ้าของ เป็นวันแมนโชว์

ส่วนกระแสข่าวที่มีการพูดว่า มีคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หรือแม้แต่นักการเมืองรุ่นเก่า ที่จะเข้ามาสูบครอบงำ เรา ขอยืนยันว่า พวกเราจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น และผมไม่เชื่อว่าคุณมิ่งขวัญต้องการเช่นนั้น แต่ถ้าเป็นการร่วมมือร่วมแนวทางที่จะทำการเมืองแบบใหม่ เรายินดีที่จะคุยด้วย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำสถาบันการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชน ไม่ใช่ทำการเมืองฉาบฉวยเพื่อได้อำนาจในระยะสั้น การมีเจ้าของครอบงำ ก็คือการมีลูกน้องรับใช้นาย เข้าไปในสภาเจ้าของก็มองตัวเองเป็นนายของประเทศ ลูกน้องที่เป็นสส.ก็รับใช้นาย แล้วประชาชนอยู่ตรงไหน?

การทำการเมืองประชาธิปไตยไม่ได้เริ่มที่ค้นหาเลือกตั้งหรือในสภา แต่เริ่มที่วัฒนธรรมองค์กรของพรรค

ถ้าเป็นพรรคที่มีธรรมาภิบาลก็จะบริหารประเทศโดยวิสัยทัศน์ธรรมาภิบาล ถ้าเป็นพรรคที่มีเจ้าของครอบงำ ก็จะปกครองประเทศโดยวิสัยทัศน์เผด็จการ

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/667470>

วรนัยน์ ลั่นไม่ยอมให้ใครฮุบ "รวมไทยยูไนเต็ด"

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น.



วรนัยน์ วาณิชกะ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค "รวมไทยยูไนเต็ด" บอก ยินดีต้อนรับมิ่งขวัญและนักการเมืองทุกคน แต่ต้องปฏิบัติตามอุดมการณ์ รวมไทยยูไนเต็ด ที่เน้นการเมืองแบบใหม่ ไร้ทุนครอบงำป้องกันเผด็จการ ไม่ยอมให้ใครฮุบพรรค

รวมไทยยูไนเต็ด ที่เน้นการเมืองแบบใหม่ ไร้ทุนครอบงำป้องกันเผด็จการ ไม่ยอมให้ใครฮุบพรรค

วันที่ 6 พ.ย. นายวรนัยน์ วาณิชกะ แกนนำ "รวมไทยยูไนเต็ด" ได้โพสต์เฟซบุ๊กเพจ โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้ เนื่องจากมีนักข่าวติดต่อมาถามถึงข่าวลือที่ว่าจะมีนักการเมืองมีชื่อเสียงเข้ามาฮุบ "รวมไทยยูไนเต็ด" ผมขออธิบายในโพสต์นี้ ทาง "รวมไทยยูไนเต็ด" ยินดีพูดคุยกับทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมแนวทาง ไม่ว่าจะคุณจะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ รุ่นเก่า หรือประชาชนคนใด เพียงแต่ขอให้เข้าใจว่าเราทำการเมืองแบบใหม่ นั่นคือการเมืองธรรมาภิบาล ไม่ใช่การเมืองแบบเก่า นั่นคือการเมืองอุปถัมภ์พวกพ้อง มีนายมีเจ้าของ เป็นวันแมนโชว์ ในกระแสข่าวที่มีการพูดว่ามีคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หรือแม้แต่แก่นักการเมืองรุ่นเก่าที่จะเข้ามาฮุบครอบงำเรา ผมขอยืนยันว่าพวกเราจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น และผมไม่เชื่อว่าคุณมิ่งขวัญต้องการเช่นนั้น แต่ถ้าเป็นการร่วมมือ ร่วมแนวทางที่จะทำการเมืองแบบใหม่ เรายินดีที่จะคุยด้วย เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำสถาบันการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชนไม่ใช่ทำการเมืองฉาบฉวยเพื่อได้อำนาจในระยะสั้น การมีเจ้าของครอบงำ ก็คือการมีลูกน้องรับใช้นาย เข้าไปในสภาเจ้าของก็มองตัวเองเป็นนายของประเทศ ลูกน้องที่เป็น ส.ส.ก็รับใช้นาย แล้วประชาชนอยู่ตรงไหน การทำการเมืองประชาธิปไตยไม่ได้เริ่มที่ค้นหาเลือกตั้งหรือในสภาแต่เริ่มที่วัฒนธรรมองค์กรของพรรค ถ้าเป็นพรรคที่มีธรรมาภิบาลก็จะบริหารประเทศโดยวิสัยทัศน์ธรรมาภิบาล ถ้าเป็นพรรคที่มีเจ้าของครอบงำ ก็จะปกครองประเทศโดยวิสัยทัศน์เผด็จการ

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/491437>

หน. ป้อม อ่อนคนนราธิวาส!เลือกตั้งครั้งหน้าขอ 5 เขต ‘พปชร.’ ยกจังหวัด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น.



“ป้อม” นำคณะลงพื้นที่นราธิวาส เตรียมตั้งสาขาพรรคที่ สุโงโกล-ลก อ่อนคนนราฯ เลือกตั้งครั้งหน้าขอ “พปชร.” ยกจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พร้อมด้วย ประกอบด้วย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรค และนาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เภรฐฎีกพรรค และส.ส.จากหลายจังหวัดเดินทางมาประชุมจัดตั้งสาขาพรรคพลังประชารัฐ สาขาภาคใต้ โดยมีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต2 และนายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 1 เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับ ที่สนามแอล ซอกเกอร์ปาร์ค อำเภอสุโงโกล-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุม มากกว่า 300 คน

สำหรับวาระสำคัญคือ การเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประจำสาขาภาคใต้ การกำหนดสถานที่ตั้ง สาขาพรรคการเมือง ประจำสาขาภาคใต้ โดยจะมีการจัดตั้งที่อำเภอสุโงโกล-ลก จังหวัดนราธิวาส และยังมี การเสนอแนะกิจกรรมทางเมืองที่สาขาพรรคภาคใต้ ในการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน อนาคตด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร ได้ขึ้นเวที โบกมือทักทายกับสมาชิกและประชาชนที่มาร่วมฟังอย่าง เป็นกันเอง โดยพล.อ.ประวิตร ได้กล่าวปราศรัยกับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนราธิวาส ว่า พรรคพลังประชารัฐ พร้อมที่จะดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดี และหากได้เป็นรัฐบาลอีกครั้งในสมัยหน้าก็จะทำให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา และหวังว่า ชาวจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี เรียบร้อยมีความร่วมมือร่วมใจ จะให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ โดย เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐทั้ง 5 เขตของจังหวัดนราธิวาส

อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 2 คน คือ เขต 1 คือ นายวัชระ ยาวอหะซัน ส่วน เขต2 คือ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ร่วมเป็น คณะกรรมการบริหารพรรค และถูกวางตัวให้เป็นแกนนำของจังหวัดนราธิวาส ในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง สมัยหน้า ซึ่งขณะนี้วางตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง 5 เขตไว้แล้ว และรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/613964>

“พลังประชารัฐ” ปักหมุดตั้งสาขาพรรคภาคใต้ที่โก-ลก มั่นใจเลือกตั้งครั้งใหม่กวาดเก้าอี้ทุกเขตในนราธิวาส
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:59 น.



นราธิวาส - “พล.อ.ประวิตร” คอง “วิรัช-ธรรมนัส” ปักหมุดตั้งสาขาพรรคภาคใต้ที่ อ.สุโหงโกลก พลังมวลชนกว่า 500 คน คอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มั่นใจเลือกตั้งครั้งใหม่กวาดเก้าอี้ทุกเขตใน จ.นราธิวาส

วันนี้ (6 พ.ย.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เภรณัฐิกพรรคพลังประชารัฐ อธิบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ส.ส.จากพื้นที่กรุงเทพฯ และ จ.สงขลา ร่วมเดินทางมายังสนามกีฬา L SOCCER PARK เขตเทศบาลเมืองสุโหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อเป็นประธานในการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคพลังประชารัฐ สาขาภาคใต้ในพื้นที่ อ.สุโหงโกลก ที่ได้โดยย้ายสาขาภาคใต้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.กระบี่ มาตั้งยังที่นี่ พร้อมทั้งพบปะสมาชิกพรรค และกล่าวปราศรัย โดยมี นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งพลังมวลชน ซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น จำนวนกว่า 500 คน คอยให้การต้อนรับ

โดยในระหว่างที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้เดินขึ้นเวทีเพื่อกล่าวปราศรัยนั้น สมาชิกพรรคในแต่ละเขต และพลังมวลชนได้พร้อมใจกันโบกธงสัญลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการต้อนรับ พล.อ.ประวิตร และได้กล่าวปราศรัยพอสรุปใจความได้ว่า ตนดีใจที่มีโอกาสมาพบปะสมาชิกพรรค และกลุ่มพลังมวลชน ท่านทั้งหลายมีความสำคัญในการเลือกตัวแทนของพรรคในแต่ละเขตลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และพร้อมใจการเลือกตัวแทนเพื่อเป็นปากเสียงไปนั่งในสภา เพื่อผลักดันนโยบายกลไกต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ซึ่งสมาชิกทุกคนรับปากได้หรือไม่ว่าเราจะเลือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แบบยกทีมทุกเขตใน จ.นราธิวาส เข้าไปนั่งในสภา ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้พูดประโยคนี้อีก 2-3 ครั้ง โดยสมาชิกพรรค และพลังมวลชนต่างได้ตะโกนดังกึกก้องรับปากกับ พล.อ.ประวิตรว่าได้ๆ

ส่วนนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ขึ้นกล่าวพบปะสมาชิกพรรคในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ พอสรุปใจความได้ว่า สมาชิกพรรค และพลังมวลชนอย่าลืมคำมั่นสัญญาที่จะเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.จ.นราธิวาส ของพรรคพลังประชารัฐ แบบยกทีมทุกเขต เราทุกคนต้องเลือกโดยไม่ต้องแบ่งปัน ส.ส.ให้พรรคใดๆ ตนรู้สึกดีใจ และรู้สึกอบอุ่นที่ทุกคนให้การต้อนรับ

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการกรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ได้ชี้แจงกล่าวปราศรัยพอสรุปใจความได้ว่า ตนมาในครั้งนี้อธิบายมาพบปะกับสมาชิกในครอบครัว สมัยตนเป็น ร.ม.ช. เกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งรูปแบบการพัฒนา จ.นราธิวาส ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งการเลือกตั้งในสมัยต่อไปตนจะพัฒนา จ.นราธิวาส ให้มีความเจริญเทียบเท่าจังหวัดอื่นๆ ถึงเวลาแล้วครอบครัวพรรคพลังประชารัฐ ต้องร่วมใจกันลงคะแนนเสียงให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐให้ได้มาทุกเขต

และในระหว่างที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเดินทางกลับได้เดินทักทายพูดคุยกับสมาชิกพรรคของแต่ละเขต รวมไปถึงพลังมวลชนนั้นได้มีการมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ พล.อ.ประวิตร พร้อมทั้งได้ถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และได้สังเกตว่ามีผู้ชาย 2 คน ซึ่งได้สวมเสื้อของพรรคพลังประชารัฐ เดินตามหลังอย่างใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตร จึงได้มีโอกาสสอบถาม นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 จนทราบว่าชายทั้ง 2 คนดังกล่าว คือ นายอำมีร์ ชารีคาน ซึ่งเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งในพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่จะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เขต 4 ส่วนอีก 1 คน คือ นายอำมินทร์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภา อบจ.นราธิวาส ซึ่งเป็นน้องชายของ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 ที่ทาง พล.อ.ประวิตร ไม่ได้มีการเปิดตัวแบบเป็นทางการ ส่วนเขตที่ 5 จะแนะนำ อ.ระแงะ และ อ.เจาะไอร้อง คาดว่าในเบื้องต้นจะไม่มีการส่ง ส.ส.ในสังกัดลงสมัครรับเลือกตั้ง

ซึ่งก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ตอบข้อซักถามเพียงสั้นๆ ถึงกรณีการจัดสรรบุคคลส่งสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นราธิวาส สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ในแต่ละเขตว่าตนได้มอบหมายให้ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 กับนายกุเซ็ง ยาวอหะซัน นายกอบจ.นราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบ โดยที่ยังไม่มีการเปิดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งในสมัยที่จะถึงนี้ตนมั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะกวาดเก้าอี้ทุกเขตใน จ.นราธิวาส

อ้างอิง : <https://mgronline.com/south/detail/9640000110179>

บิ๊กป้อม ตั้งสาขา พลังประชารัฐ ที่นราธิวาส มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้ากวาด ส.ส.ทุกเขต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564



บิ๊กป้อม คงวิรัช-ธรรมนัส ตั้งสาขาพรรคพลังประชารัฐภาคใต้ ที่สุโขทัย-ลก มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้ากวาดเก้าอี้ ส.ส.นราธิวาส ทุกเขต

วันที่ 6 พ.ย.64 เมื่อเวลา 10.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรค นายธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการกรรมการบริหารพรรค พร้อมด้วย ส.ส.จากพื้นที่กรุงเทพฯ และสงขลา ร่วมเดินทางมายังสนามกีฬา LSOCERPARK เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เพื่อเป็นประธานในการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคพลังประชารัฐสาขาภาคใต้ ในพื้นที่อ.สุโขทัย-ลก ที่ได้โยกย้ายมาจาก จ.กระบี่ โดยได้พบปะสมาชิกพรรคและกล่าวปราศรัย มีนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาสพรรคพลังประชารัฐ เขต 2 และกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐรวมทั้งพลังมวลชนซึ่งประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และมวลชนจำนวนกว่า 500 คนคอยให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้สอบถามผู้ที่มาร่วมฟังปราศรัยด้วยว่า ทุกคนรับปากได้ไหมว่าเราจะเลือก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ แบบยกทีมทุกเขตใน จ.นราธิวาส เข้าไปนั่งในสภา ซึ่งได้พูดประโยคนี้อย่าง 2-3 ครั้ง ก่อนที่สมาชิกพรรคและมวลชนต่างได้ตะโกนรับปาก พล.อ.ประวิตรว่า ได้

ด้านนายวิรัช กล่าวเป็นเวลาอันสั้น ใจความว่าสมาชิกพรรคและพลังมวลชนอย่าลืมนำสัญญาที่จะเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. นราธิวาสของพรรคพลังประชารัฐแบบยกทีมทุกเขต เราทุกคนต้องเลือกโดยไม่ต้องแบ่งปัน ส.ส.ให้กับพรรคใด ตนรู้สึกดีใจและรู้สึกอบอุ่นที่ทุกคนให้การต้อนรับ

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนมาในครั้งนี้อย่างมาพบปะกับสมาชิกในครอบครัว สมัยเป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งรูปแบบการพัฒนา จ.นราธิวาสยังไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งการเลือกตั้งในสมัยต่อไปตนจะพัฒนา จ.นราธิวาสให้มีความเจริญเทียบเท่าจังหวัดอื่นๆ ถึงเวลาแล้วครอบครัวพรรคพลังประชารัฐต้องร่วมมือกัน ลงคะแนนเสียงให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐให้ได้มาทุกเขต

ทั้งนี้ในระหว่างที่ พล.อ.ประวิตรกำลังเดินทางทักทายพูดคุยกับสมาชิกพรรคและมวลชนก่อนเดินทางกลับ พบว่ามีผู้ชาย 2 คนซึ่งได้สวมเสื้อของพรรคพลังประชารัฐเดินตามหลังอย่างใกล้ชิด สอบถามนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 ทราบว่า ชายคนดังกล่าวคือนายอำมร์ ชารีคาน นักธุรกิจในพื้นที่ จ.นราธิวาสที่จะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เขต 4 และนายอำมรินทร์ มะยูโซ๊ะ สมาชิกสภา อบจ.นราธิวาส ซึ่งเป็นน้องชายของนายสัมพันธ์ ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐเขต 2 ที่ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดตัวแบบเป็นทางการ

ก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ประวิตร ตอบข้อซักถามเพียงสั้นๆ ถึงกรณีการจัดสรรบุคคลส่งสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นราธิวาส สังกัดพรรคพลังประชาชนในแต่ละเขตว่า ได้มอบหมายให้นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส เขต 2 กับนายภูซึ้ง ยาวอหะซัน นายกอบจ.นราธิวาสเป็นผู้รับผิดชอบ โดยที่ยังไม่มีการเปิดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งในสมัยที่จะถึงนี้ ตนมั่นใจ 100% ที่จะกวาดเก้าอี้ทุกเขตใน จ.นราธิวาส

อ้างอิง : <https://www.amarintv.com/news/detail/106595>

ศรีสุวรรณจ่อยื่นหลักฐานให้ กกต. เพิ่ม ปมร้องทักษิณครอบงำเพื่อไทย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:26 น.



"ศรีสุวรรณ" เผยกกต.เรียกให้ถ้อยคำเพิ่มเติมกรณีร้องสอบ ทักษิณครอบงำ ชี้ นำ พรรคเพื่อไทยหรือไม่
จ่อนำหลักฐานไปยื่นเพิ่มพร้อมเตรียมร้องปมเพื่อไทยเปลี่ยนท่าทีหลัง "ทักษิณ" ไม่เห็นด้วยแก้ไข มาตรา 112

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ประธานกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง คณะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือเรียกสมาคมฯ ให้ไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติม
ประกอบคำร้อง กรณีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ร้องเรียนไปยัง กกต. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอา
ผิดนายทักษิณ ชินวัตร ครองงำหรือชี้นำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ กรณีได้วิดิโอคอลมาในงานเลี้ยงคล้ายวันเกิดของ ส.ส.
พรรคเพื่อไทย ในหมู่บ้านห้วยน้ำหมิงจ่าย เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในงานเลี้ยงดังกล่าวมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ในบริเวณงานเพื่อฟังนายทักษิณวิดิโอคอลเป็นจำนวนมาก ซึ่งมี ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ร้อง
ขออนายทักษิณ ขออนุญาตให้คุณหญิงพจมาน อดีตภริยามาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อนำศึกเลือกตั้ง และมีการคุยโว
ว่าถ้าเลือกตั้งครั้งใหม่พรรคเพื่อไทยจะชนะแบบแลนด์สไลด์แน่นอน

ซึ่งการพูดกันในประเด็นการเมืองดังกล่าว อาจเข้าข่ายการครอบงำหรือชี้นำพรรคการเมืองหรือไม่ หรือมี
พฤติการณ์ฝ่าฝืน ม.28 และม.29 ของพรป. ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่

กรณีดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา และในวันจันทร์ที่ 8 พ.ย.64นี้เวลา 10.00 น. กกต.ได้มีหนังสือเรียกสมาคมฯ ให้ไปให้ถ้อยคำ
เพิ่มเติมประกอบคำร้องในกรณีดังกล่าว

ซึ่งสมาคมฯจะนำหลักฐานไปเพิ่มเติมอีกมากมาย รวมทั้งคำร้องเพิ่มเติมในกรณีที่นายทักษิณพูดถึงการไม่เห็น
ด้วยต่อการแก้ไข ปอ.มาตรา 112 ด้วย อันเป็นผลให้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว
ทันที อันอาจชี้ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามที่ พรป.
ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ได้บัญญัติไว้หรือไม่ ใดๆด้วย

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/667503>

MATICHON ONLINE

บทนำ : โพลเลือก อบต.

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:09 น.



สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เปิดผลสำรวจความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันที่ 28 พ.ย. หัวข้อ “ถามใจคนท้องถิ่น ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.” พบว่า ร้อยละ 86 ทราบว่าจะมีการเลือกตั้ง อบต.วันไหน ร้อยละ 14 ที่บอกว่าไม่ทราบ ส่วนใหญ่ทราบจากสื่อออนไลน์ รองลงมาคือป้ายประชาสัมพันธ์จากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. เมื่อถามว่าการเลือกตั้ง อบต.ทำให้นึกถึงเรื่องใดมากที่สุด ร้อยละ 50 ตอบว่าการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 26 นึกถึงประชาธิปไตย และร้อยละ 25 นึกถึงสิทธิของคนในท้องถิ่นร้อยละ 58 เห็นว่าการเลือกตั้ง อบต.มีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง มีเพียงร้อยละ 26 ตอบว่าไม่แน่ใจ และร้อยละ 16 ตอบว่าไม่มีผล

ผลสำรวจระบุว่า เมื่อถามว่าจะไปเลือกตั้ง อบต.หรือไม่ ร้อยละ 53 ตอบว่าไปแน่นอน ร้อยละ 27 คิดว่าจะไปมีร้อยละ 17 ที่ยังไม่แน่ใจ และร้อยละ 3 ที่บอกว่าไม่ไป ปัจจัยที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ ร้อยละ 51 ระบุว่าโควิด-19 ร้อยละ 17 มองในเรื่องความสะดวกในการเดินทาง และร้อยละ 12 มองเรื่องฝนฟ้าอากาศและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่เหลือร้อยละ 8 คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางปัจจัยใดจะส่งผลต่อการเลือกตั้ง อบต.ครั้งนี้ ร้อยละ 34 ตอบว่าเป็นนโยบายการหาเสียง รองลงมาร้อยละ 27 คือคุณสมบัติของผู้สมัคร ร้อยละ 20 คือวิธีการและกลยุทธ์ในการหาเสียง ร้อยละ 12 ระบุว่าอิทธิพลของนักการเมือง และร้อยละ 7 บอกว่าเงินที่ใช้หาเสียง

ผลสำรวจทำให้เห็นว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความตื่นตัว สนใจใช้สิทธิของตนเอง และทราบความสำคัญของการมีองค์กรปกครองท้องถิ่น คือ อบต. ดังนั้น รัฐและ กกต.ต้องดูแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดำเนินการกระจายอำนาจอย่างจริงจัง เพื่อให้ท้องถิ่นได้ดูแลตนเอง ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งอบจ. เทศบาลไปแล้ว ยังเหลือการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และผู้ว่ากทม. ที่รัฐบาลยังไม่กำหนดแน่ชัด ดังนั้น ภายหลังจากการเลือกตั้ง อบต. รัฐน่าจะกำหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นที่เหลืออยู่ หากไม่มั่นใจ ก็สามารถทำโพลสำรวจความเห็นของประชาชนได้ว่ามีความพร้อมหรือไม่ หากประชาชนพร้อม รัฐและ กกต.ก็ควรจะทำพร้อม

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/news_3026704

MATICHON ONLINE

แนวโน้ม เลือกตั้ง ปราบปรามการณ์ ‘บิ๊กเปรี้ยง’ พื้นที่ใหม่ การเมือง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12:43 น.



คอลัมน์หน้า 3 : แนวโน้ม เลือกตั้ง ปราบปรามการณ์ ‘บิ๊กเปรี้ยง’ พื้นที่ใหม่ การเมือง

ภาพจากการประชุมนานาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมจาก สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักรให้บทเรียนในทางการเมืองอันแหลมคมยิ่ง มีใช้ภาพรอยยิ้มจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หากแต่เป็นภาพการปรากฏตัวของคนอย่าง จัสติน ทรูโด หากแต่เป็นภาพการเคลื่อนไหวของ เอ็มมานูแอล มาครง แห่งฝรั่งเศส นี่ย่อมเป็น “เลือดใหม่” เปี่ยมด้วย “เยาวภาพ”

ขณะเดียวกัน การได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมของ เกรตา ทุนเบิร์ก และเพื่อนพ้องในวัยใกล้เคียงกัน สร้างความคึกคักเป็นอย่างสูง มีกลิ่นอายแห่ง “วัยตรุน” ประสานกับความคึกคัก บ่งสะท้อนให้เห็นว่า การเข้ามาของ “เลือดใหม่” และคนรุ่นใหม่ในระดับสากลดำเนินไปอย่างเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนการมาของ ทิม พิธา เหมือนการมาของ อึ้งอิ่ง แพททองธาร ไม่มีใครทราบถึงเจตนาแห่งการยกเลิกโครงการแจก “แท็บเล็ต” ของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ของรัฐบาล หลังรัฐประหารว่าเป็นไปเพื่ออะไร เพื่อประหยัด “งบประมาณ” เพื่อสกัด “ทุจริต คอร์รัปชัน” ผลสะท้อนเฉพาะหน้าประการหนึ่งก็เท่ากับเป็นการตัด “โอกาส” ของเด็กนักเรียนในยุคหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 เพียงเพราะไม่ชอบ “นโยบาย” ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่คำถามที่ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 และที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางตลอดปี 2563 ต่อเนื่องมายังปี 2564 โอกาสในทาง “เทคโนโลยี” ของเด็กรุ่นใหม่ได้จบลงหรือไม่

หากการยุติโครงการ “แท็บเล็ต” เกิดขึ้นตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ถามว่าเด็กๆ ในตอนนั้นขณะนี้อายุเท่าไรแล้ว จำนวนไม่น้อย คือเยาวรุ่นในเครือข่ายของ “ราษฎร” สังคมยอมรับว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ได้สะท้อนถึงแรงสะท้อนจากการเข้ามาสู่สนามของพรรคอนาคตใหม่ ก่อให้เกิด “ภูมิทัศน์” ใหม่ในทาง “การเมือง” อย่าน่าแปลกใจที่เมื่อมีการดำเนินการบดขยี้ด้วยการยุบพรรคอนาคตใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะตามมาด้วยปรากฏการณ์อย่างไรในทางการเมือง รับรู้ในนาม “เยาวชนปลดแอก” รับรู้ในนาม “คณะราษฎร 2563” การเคลื่อนไหวภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กระทั่งล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ก็ยืนยันถึงการดำรงอยู่ของเยาวรุ่น รุ่นใหม่อย่างเด่นชัด คาดหมายได้เลยว่า เลือกตั้งในปี 2566 ต้องคึกคักอย่างยิ่ง เป็นความคึกคักเมื่อเห็น ทิม พิธา ปรากฏตัวบนเวที เป็นความคึกคักหากว่า อึ้งอิ่ง แพททองธาร คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนี่คือภาพที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องตื่นตะลึงจากการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ทะยานไปยังการ

เลือกตั้งอย่างเป็นทางการทั่วไปภายในไม่เกินปี 2566 4 ปีนี้จะก่อให้เกิด “ภูมิทัศน์” ใหม่ทางการเมืองอีก สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้อาวุโสรุ่นเบบี้ บูมเมอร์ ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่ว่าจะเป็น นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นั่นก็คือ ปราบกฏการณ์ “บิ๊ก เบรียง” ในทาง “การเมือง”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/article/column-page-3/news_3028538